

แบบท้ายคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๖๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
กิจการ/กิจกรรม ตามข้อ ๖ ของคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๖๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้	
๖.๑ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ทั้งที่มีการจำหน่ายและไม่มีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน หรือสถานที่ให้บริการ โดยเปิดให้บริการได้ภายใน กำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน โดยเด็ดขาด	๑) จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปที่บริโภคในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านโดยเด็ดขาด ๒) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ๓) ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ๔) ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ผ่ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ในขณะที่ให้บริการ จัดโต๊ะให้ลูกค้านั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร และที่นั่งทุกครั้งก่อนให้บริการลูกค้า รายต่อไป ๕) กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตัวเอง ๖) ร้านค้าประเภท แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และผู้ขาย ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ในขณะที่ให้บริการ
๖.๒ ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือทำเล็บ	๑) ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) ขณะให้บริการ ๒) ผู้ให้บริการต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ ๓) อุปกรณ์ที่ใช้ ผ้าคลุมตัว และเก้าอี้ที่นั่ง ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ หรือเปลี่ยนผ้าคลุมตัวสำหรับลูกค้าทุกราย (ลูกค้า ๑ คน : ๑ ผืน) ๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร ๕) จำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๖.๓ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ เปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) ให้เปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดเว้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย ส่วนที่เป็นผู้เกม เครื่องเล่น เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และสวนสนุก งดให้บริการ</p> <p>๒) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) พื้นผิวและกิจกรรมที่เปิดดำเนินการให้ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก</p> <p>๔) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๖) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและการใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p>
<p>๖.๔ โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานที่พักที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่มีการให้บริการที่พักแบบรายวัน ซึ่งแจ้งความประสงค์จะดำเนิน กิจการต่อไปให้นายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้รับผิดชอบ บริหารจัดการพื้นที่ทราบแล้ว</p>	<p>๑) กรณีมีผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม มีหน้าที่ ต้องแจ้งการเดินทางดังกล่าว ต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๒) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักทุกราย โดยอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด</p> <p>๓) หากพบผู้เข้าพักคนใด ที่มีลักษณะอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น ไอ จาม เหนื่อยหอบ มีไข้ มีน้ำมูก ให้แจ้งนายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ทราบโดยทันที</p>
<p>๖.๕ ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ เปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) ให้เปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดเว้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย</p> <p>๒) ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากกันเปื้อน หมวกคลุมผม ในขณะที่ให้บริการ</p> <p>๓) จัดให้ลูกค้าเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระค่าสินค้าห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น</p> <p>๕) งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคน</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๖.๖ สวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานกิจกรรม ที่มีการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมแบบกลุ่ม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือสนามกีฬากลางแจ้ง สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามความเหมาะสมของพื้นที่และจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามไม่เกินกึ่งหนึ่งของความจุสนามแล้วแต่กรณี</p>	<p>๑) การจัดกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามไม่เกินกึ่งหนึ่งของความจุสนาม จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามความเหมาะสมของพื้นที่แล้วแต่กรณี</p> <p>๒) รักษาระยะห่างระหว่างผู้ออกกำลังกายหรือผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน อย่างน้อย ๓ เมตร</p> <p>๓) ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม มาจำหน่ายหรือบริโภคในสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาฯ</p>
<p>๖.๗ สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น.</p>	<p>๑) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ควบคุมโดยให้ผู้รับบริการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ำอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๒) ให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยเพื่อให้คำแนะนำ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวน ๘ ตารางเมตร ต่อ ๑ คน ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสวนน้ำ/สระน้ำ</p> <p>๓) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี โคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้ดำเนินการได้ โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่</p> <p>๔) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำในสวนน้ำ/สระน้ำ ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้างให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การฆ่าเชื้อโรคในระบบ</p>
<p>๖.๘ สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน หอศิลป์ สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของตัวเขื่อนกระเสียว ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม</p>	<p>๑) ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ โดยเว้นระยะที่นั่ง และยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๒) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด จัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ โดยให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้าชม ในส่วนนอกรออาคารได้ไม่เกิน ๑๐ คน/กลุ่ม การใช้บริการหรือเข้าชมภายในอาคารได้ไม่เกิน ๕ คน/กลุ่ม ภายใต้การนำชมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่</p> <p>๓) ห้องสมุดสาธารณะให้จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างที่นั่ง อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) สำหรับสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดแสดงที่เป็น การรวมกลุ่ม</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๖.๙ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น.</p>	<p>๑) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ หรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) ขณะให้บริการ</p> <p>๒) ผู้ให้บริการต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ</p> <p>๓) อุปกรณ์ที่ใช้ แก้วน้ำดื่ม ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับลูกค้าทุกราย</p> <p>๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร</p> <p>๕) จำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน</p> <p>๖) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร</p> <p>๗) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>๖.๑๐ สถานที่จัดตลาดนัดและตลาดสด</p>	<p>๑) กำหนดทางเข้า – ออก ให้ชัดเจนเพียงทางเดียว เพื่อควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้มีสภาพแออัดหรืออาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ โดยจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล สำหรับล้างมือ บริเวณทางเข้า – ออก และตรวจวัดไข้ผู้ซื้อทุกราย</p> <p>๒) ให้ผู้จัดตลาดนัดจัดทำทะเบียนผู้ขาย ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจัดให้มีการแสดงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายให้ผู้ซื้อทราบและให้มีการตรวจวัดไข้ผู้ขายในตลาดนัดก่อนให้มีการจัดตั้งแผง หากพบผู้ขายที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ห้ามไม่ให้เข้ามาขายของในตลาดนัดโดยเด็ดขาด</p> <p>๓) ให้ผู้จัดตลาดนัดจัดบริเวณแผงจำหน่ายสินค้าให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทางเดินสัญจรภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่น้อยกว่า ๑ เมตร มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเวลาที่เปิดขาย และควบคุมให้ผู้ซื้อต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำทุกคน ผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมสำหรับผู้ขายอาหารพร้อมบริโภค ร้านค้าทุกร้าน ต้องจัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ลูกค้า</p> <p>๔) การซื้อขายสินค้าในตลาดนัดให้งดเว้นการสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่พร้อมบริโภค</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๖.๑๑ การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด</p>	<p>๑) ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุข แนะนำตลอดเวลา</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนขึ้นรถโดยสาร รถตู้ รถไฟ เรือโดยสาร ทุกครั้ง</p> <p>๓) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>๔) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p> <p>๕) จอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทาง ทุก ๒ ชั่วโมง ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ</p> <p>๖) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณสถานีขนส่งและชานชาลา มิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดัง ภายในสถานที่ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๗) สอดส่องมิให้ผู้โดยสารที่เป็นแรงงานต่างด้าว ใช้บริการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ ที่จะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว</p>
<p>๖.๑๒ สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น.</p>	<p>๑) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำตลอดเวลาขณะใช้บริการ</p> <p>๒) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด</p> <p>๓) เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร</p> <p>๔) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม อย่างน้อย ๒ เมตร ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อออนเซ็นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคในระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๕) จำกัดเวลาใช้บริการแต่ละรายไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p>
<p>๖.๑๓ สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง</p>	<p>๑) งดเว้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>๒) เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๖.๑๔ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ</p>	<p>๑) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ในช่วงที่มีกิจกรรมรวมกลุ่ม</p> <p>๒) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๔) สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ ที่เป็นของทางราชการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) กำหนด</p>
<p>๖.๑๕ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน จัดให้มีระบบคิว โดยมีพื้นที่รอคิวที่มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และตั้งอุปกรณ์ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๒) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยคิดจำนวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักทำความสะอาด ๑๕ นาทีต่อรอบ</p> <p>๓) ให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ในการบันทึกข้อมูลหรือใช้การลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในการบันทึกข้อมูลทดแทน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน</p> <p>๖) งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกร่มหรือมอบของรางวัล</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๖.๑๖ สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม สนามกีฬาในร่ม ฟิตเนส โยคะ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือสถานที่ออกกำลังกายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน</p>	<p>๑) การแข่งขันกีฬาสามารถดำเนินการได้ ให้มีผู้เชียร์หรือผู้ชมอยู่ในสนามการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ความจุผู้ชม</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันไทยชนะโดยสามารถติดตามนักกีฬาและทีมงาน รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการจัดกิจกรรม</p> <p>๔) ควบคุมจำนวนผู้ชมการแข่งขัน มิให้แออัดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ ให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ตามประเภทสนามกีฬา และลักษณะการเชียร์ตามชนิดกีฬาที่แข่งขัน</p> <p>๕) การนำผู้ชมการแข่งขันเข้าและออกจากสนามกีฬาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดของหน่วยงานรับผิดชอบ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างฝึกซ้อม การเรียนการสอน การแข่งขัน หรือการชมการแข่งขัน รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และจุดลงทะเบียนที่เพียงพอกับจำนวนผู้ชมการแข่งขัน</p> <p>๗) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ชมการแข่งขัน ตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๖.๑๗ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ หรือสถานที่ที่จัดให้มีการแสดงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p>	<p>๑) จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชมให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ที่มีให้แออัด</p> <p>๒) โรงมหรสพให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด จั๊ว หรือการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ โดยกำหนดทางเข้า – ออก ให้ชัดเจนเพียงทางเดียว เพื่อควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้มีสภาพแออัด หรืออาจเกิดภาวะไร้ระเบียบและตรวจวัดไข้ผู้ใช้บริการทุกราย</p> <p>๓) เว้นระยะที่นั่งห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) ให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ในการบันทึกข้อมูลหรือใช้การลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในการบันทึกข้อมูลทดแทน</p>